



ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพัฒนา
เรื่อง รายชื่อและแนวทางการปฏิบัติผู้ผ่านการพิจารณาการสรรหาคุณสมบัตินำเข้ารับการสรรหา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้ การสมัครด้วยตนเองได้สิ้นสุดลงแล้ว มีผู้สมัครด้วยตนเอง จำนวน ๑ ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวัฒน์ สุนทรโรทก

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพัฒนา ได้พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพัฒนา เรื่อง แนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาหัวหน้าหน่วยงานในระดับคณะ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพัฒนา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวัฒน์ สุนทรโรทก

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพัฒนา ขอแจ้งให้ผู้มีชื่อผ่านการกลั่นกรอง ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับประวัติและผลงานโดยละเอียด วิสัยทัศน์และมีแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลพัฒนา ที่เป็นรูปธรรม โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) อย่างละเอียด และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ภายในระยะเวลา ๔ ปี ที่ดำรงตำแหน่ง จำนวน ๖ ชุด โดยจัดส่งเอกสารที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๔ อาคารเรียนและอำนวยการ ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ให้ผู้ที่ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติฯ นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหาร และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการไม่เกิน ๓๐ นาที ในวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสมันตเนตร ชั้น ๘ อาคารเรียนและอำนวยการ

๒.๑ ให้ผู้ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ มาพร้อมกันในวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสมันตเนตร ชั้น ๘ อาคารเรียนและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อรับฟังคำชี้แจงจากคณะกรรมการสรรหา

๒.๒ ในการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหาร ให้ผู้ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอภายในเวลาไม่เกิน ๑๕ นาที และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ อีกไม่เกิน ๑๕ นาที

๒.๓ ขณะที่รอการนำเสนอให้ผู้ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ พัก ณ ห้องพักที่คณะกรรมการสรรหา กำหนด และงดใช้เครื่องมือสื่อสาร

๒.๔ เมื่อแสดงวิสัยทัศน์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ออกจากห้องประชุม

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกันและขอเชิญประชาคมผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(อาจารย์วรารุช ยอดจันทร์)

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการสรรหา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์